

# ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๕๕



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๒๑๐๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  
๒. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ จำนวน ๑ ชุด  
(ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ”)

ด้วยจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สืบเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่แล้ว แต่สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคหรือการประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น ขอให้จังหวัดได้มอบหมายศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประสานกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้วดำเนินการ (๑) แจ้งเรื่องราวความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำไปให้นายอำเภอพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และ (๒) หากการแก้ไขปัญหาตามข้อ (๑) มีความสอดคล้องหรือสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริขอให้เสนอโครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงให้อำเภอที่มีเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำ โดยเฉพาะความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคหรือการประกอบอาชีพทางการเกษตรผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และรายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบหรือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. หากการแก้ไขปัญหาตามข้อ ๑. มีความสอดคล้องหรือสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริให้จัดทำโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ส่งให้จังหวัดนนทบุรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต จันทรสมวงศ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘